



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารงานวิชาการ โทร. 80214 โทรสาร 80208

ที่ ศธ 0512.3 วช/ 01279

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอมแจ้งแนวปฏิบัติกำหนัดให้หนีตประเมันผลกรเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ 27 คณะ/ส่วนงาน

สิ่งที่อ้างถึง รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2555 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555

ตามทึมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานที่ม่มีการจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินการประเมินผลกรเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นั้น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้หนีตเข้าทำการประเมินผลกรเรียนการสอน ซึ่งในแต่ละภาคและปีการศึกษาหนีตเข้าทำการประเมินผลกรเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จำนวนน้อย ส่งผลต่อคุณภาพของผลกรประเมิน ดังนั้นเพื่อให้การประเมินกรเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและสามารถนำผลกรประเมินไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ในการนี้มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการแนวปฏิบัติในการกำหนัดให้หนีตประเมินผลกรเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายกำหนัดให้หนีตเข้าทำการประเมินผลกรเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในทุกรายวิชาที่หนีตลงทะเบียนเรียนและอาจารย์ผู้สอนได้สร้างแบบประเมินไว้ในระบบ CU-CAS หากหนีตไม่เข้าทำการประเมินในช่วงเวลาที่กำหนัด โดยให้ระงับสิทธิในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียน การใช้งาน Blackboard เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยยังสามารถใช้ได้) ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระงับสิทธิตั้งแต่วันสุดท้ายของการประเมินไปถึง 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป

ครั้งที่ 2 ระงับสิทธิตั้งแต่วันสุดท้ายของการประเมินไปถึง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป

ครั้งที่ 3 ระงับสิทธิตั้งแต่วันสุดท้ายของการประเมินไปถึง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป

ทั้งนี้ หนีตจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้เข้าทำการประเมินครั้งสุดท้ายผ่านทาง E-mail อย่างน้อย 3 วันก่อนปิดระบบการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กรเรียนรู้งของหนีตจากผลกรประเมินในระบบ CU-CAS เทียบเคียงแทนค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของหนีตต่อรูปแบบการสอนของรายวิชาตามการประเมินของรูปแบบเดิม เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินกรสอนในการขอกำหนัดตำแหน่งทางวิชาการ โดยส่วนงานสามารถเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือจะใช้วิธีการอื่นก็ได้

3. มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสัพิมพ์นธ์การประเมินผลกรเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ CU-CAS ให้คณาจารย์และหนีตที่เกี่ยวข้องทราบนและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประจำสัพิมพ์นธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวให้คณาจารย์ บุคลากร และหนีตทราบนต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์)

รองอธิการบดี

สำเนาเรียน รองคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชา